

# Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lê Phương Nam

Chiều ngày 06/01/2025, Chi bộ Văn Phòng- Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lê Phương Nam. Buổi lễ đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của đồng chí trong quá trình rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lý Hồng Hải, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm tin học 2; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, bí thư chi bộ Văn phòng cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Văn phòng

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh. Quần chúng Lê Phương Nam đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm phấn đấu trọn đời cho lý tưởng và mục tiêu của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ:

Điều lệ Đảng quy định đảng viên có 4 nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Điều lệ Đảng quy định đảng viên có 4 quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Riêng đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Phương Nam bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chi bộ, các đồng chí đảng viên đã tận tình giúp đỡ, dìu dắt trong suốt thời gian qua.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Khắc Hoàng, phó bí thư Đảng Ủy, Cục trưởng Cục Thống kê đã chúc mừng và gửi gắm những kỳ vọng đến đảng viên mới. Đồng chí nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong thời kỳ mới và mong muốn đồng chí Lê Phương Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân để góp phần xây dựng Chi bộ Văn phòng ngày càng vững mạnh.

Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng và ấm cúng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của đồng chí Lê Phương Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Chi bộ Văn phòng đối với thế hệ đảng viên trẻ.

Một số hình ảnh của buổi lễ:



